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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

.............................................. 

ผู้มาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม    นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ๒. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ๓. นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ      ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม                          

แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

        กรรมการ 

๔. นางอรสา ภาววิมล     ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

        แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       กรรมการ 

๕. นางอัจฉรา สระวาสี     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  

แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา 

        กรรมการ 

 ๖. นายก าพล  วันทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายจักรพรรดิ  วะทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นางประกอบ  ลาภเกษร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ๙. นายสด  แดงเอียด     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายสมบัติ  แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. พลต ารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ๑๕. ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ๑๖. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
        กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า   คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

        กรรมการ 

 ๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สหวฒัน์  ปลื้มปรีชา  ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 

        กรรมการ 

 ๑๙. นายอ านวย  นวลอนงค์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

        กรรมการ 

 ๒๐. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ   อาจารย์ประจ าคณะศิลปวิจิตร 

        กรรมการ 

 ๒๑. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย    ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

        กรรมการ 

๒๒. นางพีรานุช  รุ่งศรี     บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

        กรรมการ 

 ๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช   รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

 ๑. นางประพิน  อันวาเบค     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายโอภาส  เขียววชิัย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. อธิบดีกรมศิลปากร     กรรมการ 

๔. นายบ ารุง  พาทยกุล     กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์    รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. นายจุลชาติ อรัณยะนาค รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี      

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. นายเด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

๔. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม    รองคณะศิลปศึกษา 

 ๕. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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 ๖. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 ๗. นายกริช  บัวทอง     นิติกรช านาญการ  

 ๘. นายวิชิต เพ็ชรด ี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

เมื่อผู้มาประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบัน 

ได้แจ้งที่ประชุมว่า นายกสภาสถาบัน ติดภารกิจส าคัญ จึงขอให้อุปนายกสภาสถาบัน ท าหน้าที่ประธานเปิดประชุม     

ไปพลางก่อน          

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อุปนายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

          ไม่มี 

   ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งท่ีประชุมทราบ 

        ๑.๒.๑  กิจกรรมส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรมส าคัญในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐  
จ านวน ๑๘ งาน ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี รำยละเอียด 
ผลงำนกำรประกวดและกำรได้รับรำงวัล 

๑ 18 ส.ค.60 ด.ช.ธนกร กรองทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 วิชาเอกระนาดเอก วิทยาลัยนาฏศิลป 
(ศาลายา) ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ ทั้งหมด 2 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศ Hand 
Generator Two-Oar robot boat Competition รุ่น ประถมศึกษา 2.รางวัลรองชนะเลิศ 
อั น ดั บ 1  Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition        
รุ่นประถมศึกษา จาก 19 รางวัล ของทีมเยาวชนหุ่นยนต์ไทย ประเภทหุ่นยนต์ทางน้้า       
ในงาน 2017 China Anshan International Robotic Olympiad สถาบันโรบอท เเอนด์ ไซน์ 
ณ เมืองอันซาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒ 23 ส.ค.60 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมน้าเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดกรุงเทพ 
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน       
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

๓ 23 ส.ค.60 นางสาวชลธิชา ลิ้มมณี  นักศึกษาปริญญาตรีปีที่  ๒ สาขาดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา          
จากวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็นเยาวชนต้นแบบ
ด้านดนตรีไทย ประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบดีเด่น      
ด้านดนตรีไทย ๑๗ คน และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ๑๔๘ คน 
รวม ๑๖๕ คน ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  
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ล ำดับที่ วัน เดือน ปี รำยละเอียด 
กำรจัดกำรประชุมสัมมนำและจัดโครงกำรต่ำงๆ 

4 2 ส.ค.60 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
"สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ" โดยมีวิทยากรรับเชิญชื่อดัง คุณสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา (ครูโจ้    
เดอะสตาร์) และคุณเกษม ศรีสมบูรณ์ (เต๋า ภูศิลป์ , ภูศิลป์ วารินรักษ์) นักร้องและนักแสดง
จากแกรมมี่โกลด์ ณ โรงละครวังหน้า 

5 4 ส.ค.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด้าเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

6 17 ส.ค.60 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 
ประจ้าปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย 

7 18 ส.ค.60 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 6 
การน้าเสนอผลการจัดการความรู้ ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 

8 23 ส.ค.60 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อินเดีย โดยความร่วมมือของ  
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ และ สถานทูตอินเดีย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

9 23 ส.ค.60 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ การประกวดนวัตกรรมการเรียน   
การสอนนาฏศิลป์และดนตรี ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2560 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

10 28-30 ส.ค.60 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติการ   
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ้าปีงบประมาณ 2560-2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา 

กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
11 1 ส.ค.60 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงเนื่องในโอกาส "การฉลองครบรอบ 

๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย" โดยกระทรวงการต่างประเทศ    
ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

12 3 ส.ค.60 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้จัดการแสดงเนื่องในพิธีเปิดสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจ้าประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ้าประเทศไทย  

13 17 ส.ค.60 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขนชุดพระรามข้ามสมุทร และเซิ้งตังหวาย ในงาน
เลี้ ย งอาห ารค่้ า  เพ่ื อ เป็ น เกี ย รติ แก่น าย เห วี ยน  ซวน  ฟุ ก  (Nguyen Xuan Phuc) 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามค้าเชิญของ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท้าเนียบรัฐบาล 

14 18 ส.ค.60 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ร่วมโครงการเครือข่ายศิลปกรรม 
“มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี  และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา”        
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 21 ส.ค.60 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการเรียนรู้
นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  ในการ     
ให้ความรู้ด้ านตัวละครในรามเกียรติ์  และเครื่องดนตรีไทย ในรูปแบบสื่อและเกม



๕ 

 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี รำยละเอียด 
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งท้าหน้าที่ ช่วยประชาสัมพันธ์การแสดงในการบริการวิช าการ       
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถานีต้ารวจ  
นครบาลชนะสงคราม ผู้ประกอบการ และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ณ ถนนข้าวสาร 

กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่ำงประเทศ 
16 16 ส.ค.60 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรม    

เอลซอวี กรุงไคโร และ วันที่ 18 ส.ค.60 ณ Soho Square เมืองชาร์มเอลเชค แหลมไซนาย 
ประเทศอียิปต์   

กิจกรรมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
17 10 ส.ค.60 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซ้อมการแสดงบัลเล่ต์เรื่อง มโนราห์ เพ่ือแสดงมหรสพในงาน   

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

18 11 ส.ค.60 หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560 

 

  ประเด็นที่เสนอสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๓.๑  ขออนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
   ข้อเท็จจริง 
   นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม       
จ านวน ๙ ราย  ดังนี้ 

๑. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์  รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. นายจุลชาติ อรัณยะนาค   รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. นางวาสนา บุญญาพิทักษ์   รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔. นายเด่น หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
๕. นางสาวศริิลักษณ์ ฉลองธรรม  รองคณบดีคณะศิลปศึกษา 
๖. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 



๖ 

 

๗. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๘. นายกริช บัวทอง   นิติกรช านาญการ 
๙. นายวิชิต เพ็ชรดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบัน ได้แจ้งว่า ล าดับที่ ๓    
นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดราชการ    

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

มติสภาสถาบัน  รับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 
ข้อเท็จจริง 
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๐ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ 

(๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไข หรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติ         
ของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงาน การประชุมดังกล่าวเพ่ือรับทราบ        
และพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุมให้กรรมการสภาสถาบัน
พิจารณาล่วงหน้าแล้ว มีกรรมการสภาสถาบันขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ความคิดเห็นกรรมการสภาสถาบัน 
  นางประกอบ ลาภเกษร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอให้ตรวจสอบหน้า ๕ ล าดับที่ ๑๖ ค าว่า       
“น านักแสดงและนักดนตรี เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา” เนื่องจากภาษาอาจจะขาดตกบกพร่อง 
  รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า ได้ชี้แจงว่า ขอแก้ไขเป็น “น านักแสดงและนักดนตรี      
ร่วมในงานเฉลิมพระชนมพรรษา” 
  นายจักรพรรดิ วะทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอให้ตรวจสอบ หน้า ๒๘ หัวข้อการวิเคราะห์     
และความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรทัดที่ ๔ ค าว่า “จึงเห็นสมควรด าเนินการให้ด าเนินการสอบคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ” แต่หัวข้อคือการคัดเลือกบุคคล สถาบันจะให้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบัน ได้ชี้แจงว่า ใช้ค าว่า
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
  นางอรสา ภาววิมล ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแก้ไข หน้า ๒๘ หัวข้อ    
การวิเคราะห์และความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรทัดที่ ๓ ค าว่า “ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา” แก้ไขเป็น “ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ” 

นายก าพล วันทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอแก้ไข รายงานการประชุม เรื่องลับ เรื่องที่ ๒ มติสภา
สถาบัน “มีมติให้คณะกรรมการการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน    



๗ 

 

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และรวบรวมข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจน” แก้ไขเป็น “มีมติให้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ด าเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา         
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด เช่น ในเรื่องด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา    
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และรวบรวมข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจน เป็นต้น” 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีข้อแก้ไขตามที่กรรมการสภาสถาบันขอแก้ไข  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสถาบัน 

นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง เลขานุการสภาสถาบัน ได้รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามมติ       

และข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 

ข้อเท็จจริง 

ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบันด าเนินการติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการแล้ว     

ฝ่ายเลขานุการขอน ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ จ านวน ๗ เรื่อง ดังนี ้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ด าเนินการแล้ว       

โดยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 

๒. การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการแล้ว โดยนายกสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว  

๓. การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการแล้ว โดยนายกสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว  

๔. การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันฯ 

ด าเนินการแล้ว โดยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว  

๕. การก าหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลน ด าเนินการแล้ว โดยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว 

๖. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดการแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการแล้ว โดยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนาม

ในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว    



๘ 

 

๗. การปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และอัตราก าลัง อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยปรับแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา และอยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป 

มติสภาสถาบัน รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอให้น าความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นั้น 
  ในการนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๘/ท ๖๑๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๐ แจ้งว่า ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้ส านักราชเลขาธิการ น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติสภาสถาบัน รับทราบ 

 

  ๔.๒ (ร่าง)ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ข้อเท็จจริง 
ตามที่นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น 
  เพ่ือให้การบริหารราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ “ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันและจะให้มีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สถาบันก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ ”     
และมาตรา ๒๔ วรรคหก “ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าสถาบัน ข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง” ประกอบกับมติสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบและอนุมัติจ านวนรองอธิการบดี จ านวน ๕ คน และจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี 
จ านวน ๕ คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. นางสาวปวีณา เอ่ียมยี่สุ่น 
 



๙ 

 

   ๒. นายสุรัตน์ จงดา 
   ๓. นายภูริ วงศ์วิเชียร 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 มติสภาสถาบัน รับทราบ 

 

  ๔.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการในการจัดการแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรายงาน    

การเตรียมการจัดการแสดงมหรสพฯ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รับผิดชอบ  

  ข้อเท็จจริง 

  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธี   
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่     
๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัดการแสดงมหรสพดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามโบราณ          
ราชประเพณี สมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการในการจัดการแสดงมหรสพดังกล่าว  

ในคราวประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ ได้น าค าสั่งดังกล่าวเข้าเสนอ       
เพ่ือพิจารณา โดยแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสภาเรียบร้อยแล้ว และนายกสภาสถาบันได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการในการจัดการแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรียบร้อยแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 

  ๑. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ และการแสดงบัลเล่ต์แสดงอะไร 

  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ชี้แจงว่า ในส่วนภูมิภาค            

จะมีผู้ปฏิบัติงานและนักแสดง ร่วมในงานแสดงมหรสพดังกล่าว และการแสดงบัลเล่ต์ ตามที่ส านักการสังคีต            

ได้ขอมาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรเลงวงดุริยางค์สากล เนื่องจากไม่ใช่โบราณราชประเพณีแต่เป็นบท       

พระราชนิพนธ์ จึงจัดให้มีการออดิชั่นของนักแสดงบัลเลต์ 

  ๒. บทประพันธ์ เรื่อง สดุดีจักรีวงศ์ ของอาจารย์ประทิน พวงส าลี เป็นศิษย์เก่าและอาจารย์ของ

วิทยาลัยนาฏศิลป มีโคลง ฉัน กาพย์ กลอน และก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตได้เขียนพินัยกรรมมอบให้อาจารย์ชมนาด    

กิจขันธ์ ด าเนินการหรือให้ทูลถวายพระบรมวงศานุวงศ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการอย่าง ไร               

และบทประพันธ์ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการแสดงมหรสพครั้งนี้หรือไม่ 



๑๐ 

 

  รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า ได้ชี้แจงว่า บทประพันธ์ดังกล่าว ใช้งบประมาณ ๒ แสนบาท 

และมาในช่วงปลายงบประมาณ จึงขอให้ชะลอไว้เพ่ือรออธิการบดีท่านใหม่ตัดสินใจ 

  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ชี้แจงว่า บทประพันธ์ที่จะใช้       

ในการแสดง กรมศิลปากรเป็นผู้ก าหนด ส าหรับบทประพันธ์ของอาจารย์ประทิน พวงส าลี สถาบันฯขอรับเพ่ือน าไป

จัดพิมพ์ในงบประมาณถัดไป       

  ๓. ประสานเรื่องบัตรเข้า-ออกสถานที่ของผู้ปฏิบัติงานและนักแสดง 

   มติสภาสถาบัน รับทราบ 

 

  ๔.๔ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ข้อเท็จจริง 
  เพ่ือให้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า ในกิจการ       

ของสถาบัน ตามอ านาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑) (๑๒)        

และ (๑๓) ก าหนดไว้ โดยอธิการบดีต้องบริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ของทางราชการและของสถาบัน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน และต้องเสนอแผนด าเนินงาน       

และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน ตามอ านาจ

หน้าที่ที่พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๖) ก าหนดไว้ 

  การเสนอรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการรายงาน    
การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อให้สภาสถาบันโปรดพิจารณา และขอรับข้อแนะน า     
จากสภาสถาบันเพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหารกิจการของสถาบันฯ ให้บรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์                
ของสถาบันฯ ต่อไป 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 

  ๑. เอกสารหน้า ค ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านดนตรีสากล             

มีความผิดพลาด และเหตุใดต้องระบุด้าน เนื่องจากท่านอ่ืนๆไม่ได้ใส่ด้าน มีเพียงศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์        

และนายสด แดงเอียด ที่ระบุด้าน    

  ๒. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่ง ควรบอกระยะเวลาในช่วง  

ที่ด ารงต าแหน่ง เช่น อธิการบดี นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นต้น และควรมีรูปผู้ที่มาด ารงต าแหน่งแทน     

และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งด้วย  

   มติสภาสถาบัน รับทราบ 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เรื่องเดิม 

  ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในคราวประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิต     

พัฒนศิลป์ และมอบสถาบันฯ ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
  ในการนี้  เพ่ือให้การบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓             
“ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และจะให้มีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วย
อธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สถาบันก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้” และมาตรา ๒๔ วรรคห้า “รองอธิการบดีนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยค าแนะน า  
ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่       
๓/๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบและอนุมัติจ านวนรองอธิการบดี จ านวน ๕ คน และจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน ๕ คน 
  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้ 
   ๑. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
   ๒. นายอ านวย นวลอนงค์ 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช 
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา 
   ๕. นายจุลชาติ อรัณยะนาค   
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 มติสภาสถาบัน เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามที่เสนอ 
 

๕.๒ การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันฯ 
ข้อเท็จจริง 

  เนื่องจากนายวิรัช ก่อสันติมุกขัง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้พ้นจากต าแหน่ง      
ตามวาระของอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐   
  ในการนี้  เพ่ือให้การบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย           
และมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ วรรคสอง 



๑๒ 

 

“ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบัน เป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยค าแนะน า
ของอธิการบดี” 
  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเสนอ นายอ านวย นวลอนงค์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เป็นเลขานุการสภาสถาบัน และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน ๑ ราย คือ นายประณุท ไชยานุพงศ์ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติสภาสถาบัน เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันและผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

ตามที่เสนอ 

 

๕.๓ (ร่าง)แผนกลยุทธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ข้อเท็จจริง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ได้สรุปผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ        
ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาสถาบันฯ โดยจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันฯ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔     
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการ ในช่วงของการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีฯต่อไป  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. แผนกลยุทธ์ ต้องน าไปใช้อีก ๕ ปี และเป็นช่วงของอธิการบดีที่เข้ามารับต าแหน่ง ซึ่งแผนดังกล่าว

ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งท่านจะต้องให้ความเห็นชอบจะให้น าเสนอได้ตามเอกสารนี้ และจะต้องผูกพันกับท่านด้วย  
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ชี้แจงว่า แผนดังกล่าวอยู่ในช่วงที่

การสรรหาอธิการบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯได้เชิญเข้ารับฟังและพิจารณาด้วย โดยอธิการบดี “เห็นชอบ  
และรับ” แผนดังกล่าว 

๒. พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่บัณฑิต
เมื่อปีที่แล้ว ควรใช้เป็นแนวทางให้กับสถาบันฯ น าไปปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอน ซึ่งท่านทรงรับสั่งเกี่ยวกับ         
การสร้างสรรค์ผลงาน “การที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ว่าแขนงใดก็ตาม ให้งดงาม สมบูรณ์ และทรงคุณค่านั้น นอกจาก
จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจดังกล่าวแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติอีกสองประการเข้าประกอบส่งเสริมด้วย ประการ
แรก คือความช านิช านาญในการปฏิบัติ อันเกิดจากการพากเพียรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ประการที่สอง คือ    
ความรักในศิลปะ รักในสิ่งที่ท า ด้วยทราบตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและของงานที่ท าอย่างลึกซึ่งและทั่วถึง เมื่อบุคคล 
มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะอย่างถ่องแท้ มีคามเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งมีใจรักในศิลปะและงานที่ท าแล้ว ผลงาน  
ที่ได้ย่อมมีคุณภาพสูง มีคุณค่า และความงามทางศิลปะอย่างเต็มเปี่ยม” จึงขอให้สถาบันเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์   
ให้มากกว่าการสร้างสรรค์ ในการเรียนการสอนของทั้ง ๓ คณะ เพราะตราบใดที่ความรู้พ้ืนฐานยังไม่แน่นก็ไม่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าได้ 



๑๓ 

 

๓. ความเชื่อมโยงการบริหารงานของอธิการบดี ควรปรากฏในเอกสาร และความเชื่อมโยง        
หรือสอดคล้องระหว่างแผน ๒๐ ปี ที่แบ่งออกเป็นช่วงละ ๕ ปี     

๔. วิธีการที่ จะสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันควรที่ จะรณ รงค์              
เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรณีพิเศษ 

๕. การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบาย      
ไทยแลนด์ ๔.๐ ควรจะมีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน 

๖. งานวิจัย ควรเพ่ิมงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในแง่ของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     
และที่น าไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอน 

๗. การพัฒนาองค์กร ทรัพยากรที่จะน าไปใช้พัฒนาองค์กร ควรมีแผนที่จะด าเนินการ 
๘. ผู้บริหารจะมีกลไกในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดให้บุคลากรทราบเพื่อน าไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน 
๙. ควรมีการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาโท 
๑๐. ควรวิเคราะห์ตัวเลขให้ชัดเจน จะมีเป้าหมายเท่าไรและมาตรฐานระดับไหน 
 มติสภาสถาบัน เห็นชอบและปรับแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสภา และน าเข้ามา

รายงานให้สภาทราบอีกครั้ง 
 
๕.๔ แต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
ค าขอ 

  ด้วย ค าสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่  ๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙         
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ดังแนบ ซึ่งอนุกรรมการบางราย ได้พ้นจากต าแหน่ง 
จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

๑. นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธาน
อนุกรรมการ พ้นจากการด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  

๒. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป อนุกรรมการ ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

๓. นางธีรารัตน์  ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อนุกรรมการ 
ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

๔. นางสุภัทร  กิจเวช  ผู้ อ า น ว ย ก ารก อ งก ล า ง  ส า นั ก ง าน อ ธิ ก า รบ ดี 
อนุกรรมการ โอนไปรับราชการสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

๕. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ เลขานุการ            
โดนค าสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
  ระเบียบ / ข้อกฎหมาย 
  ๑. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลส าหรับคณาจารย์ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ให้สภาสถาบันฯ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล  ของสถาบัน    
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 



๑๔ 

 

   - มาตรา ๑๗ สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะ       
ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  ...(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณา        
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่   
ของสถาบัน 
  การวิเคราะห์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    สถาบั นบัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์  ขอ เสนอข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษ าแต่ งตั้ ง                      
เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล  ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        
แทน จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

๑. นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธาน  
อนุกรรมการฯ เป็น รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร) 

๒. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน ผู้ อ าน วยการวิท ย าลั ยช่ า งศิ ลป  อนุ ก รรมการฯ         
เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย (ด้านช่างศิลป์) 

๓. นางธีรารัตน์  ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อนุกรรมการฯ 
เป็น ผู้อ านวยการวิทยาลัย (ด้านนาฏศิลป์) 

๔. นางสุภัทร  กิจเวช   ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการฯ 
เป็น ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ เลขานุการ            
เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล แทน จ านวน   

๕ ราย ดังนี้ 
๑. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร) รองประธานอนุกรรมการ 

๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัย (ด้านช่างศิลป์)    อนุกรรมการ 

๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัย (ด้านนาฏศิลป์)    อนุกรรมการ 

๔. ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี   อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 
ความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. การตั้งกรรมการต้องตั้งโดยชื่อ จะตั้งโดยต าแหน่งไม่ได้ 
๒. ควรมีคณะกรรมการเฉพาะและมีผู้ เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์        

การอุทธรณ์ เพราะเรื่องดังกล่าวจะใช้เวลาในการกลั่นกรองค่อนข้างนาน และท าให้งานมีความละเอียดถี่ถ้วน 
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ชี้แจงว่า ขออนุมัติเป็นหลักการ   

และจะน าเสนอรายชื่อในคราวประชุมถัดไป และในเรื่องของคณะกรรมการอุทธรณ์ทางสถาบันยังไม่มี                 
แต่จะด าเนินการขออนุมัติสภาในคราวต่อไป 

 มติสภาสถาบัน อนุมัติหลักการ 



๑๕ 

 

๕.๕ การใช้สิทธิลงมติในการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยช่างศิลป 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในคราวประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ มีวาระการพิจารณา เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นั้น 
  ในการนี้ นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือร้องเรียนการใช้สิทธิลงมติของ นางวาสนา   
บุญญาพิทักษ์ รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี ว่าไม่ชอบตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการประชุม
สภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ ข้อ ๒๕ “กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียง” และนายกสภา
สถาบัน ได้พิจารณาให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาอีกครั้งทั้ง ๒ วิทยาลัย คือ วิทยาลัยช่างศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์    
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ในการคัดเลือกผู้อ้านวยการวิทยาลัยช่างศิลปและผู้อ้านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประธาน  

ให้กรรมการสภาสถาบัน ใช้วิธีคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน กรรมการสภาสถาบันที่มีสิทธิลงคะแนนและอยู่ในห้อง
ประชุม จ้านวน ๒๒ คน และ “ผู้แทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไม่ขอรับบัตรลงคะแนน”           
จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จ้านวน ๒๑ คน การลงคะแนนปรากฏผลดังนี้ 

 
 ผลกำรคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยช่ำงศิลป  

  ๑. นายจรัญ หนองบัว    ได้คะแนน ๑๘ คะแนน 
  ๒. นายโอฬาร ช้านิ   ได้คะแนน   ๑ คะแนน 
  ๓. ไม่ประสงค์ลงคะแนน       ๒ คะแนน 

 ผลกำรคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ 
  ๑. นายจ้าเริญ แก้วเพ็งกรอ   ได้คะแนน ๑๐ คะแนน 
  ๒. นางธีรารัตน์  ลีลาเลิศสุระกุล   ได้คะแนน   ๘ คะแนน 
  ๓. ไม่ประสงค์ลงคะแนน       ๓ คะแนน 

มติสภาสถาบัน เห็นชอบและแต่งตั้ง นายจรัญ หนองบัว เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
และนายจ้าเริญ แก้วเพ็งกรอ เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
หมายเหตุ : เนื่องจากมีเรื่องร้องทุกข์ในการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และนายกสภาสถาบัน 
พิจารณาเห็นควรให้สถาบันฯ ตรวจสอบในส่วนของข้อเท็จจริง 
 

๕.๖ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ข้อเท็จจริง 
ส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งกอง
นโยบายและแผนส านักงานอธิการบดีเพ่ือวิเคราะห์ และรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ พิจารณา



๑๖ 

 

เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

กฎหมาย/ระเบียบ 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. รายการบางรายการของวิทยาลัยตั้งงบน้อยมาก มองว่าจะน าไปพัฒนาได้อย่างไร และตัวเลข     

ที่เป็นรายรับรายจ่าย มีเศษ ๓ บาท หรือ ๔ บาท ซึ่งมีความเท่ากันเกินไป 
นายวิชิต เพ็ชรดี ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของการจัดท า 

ค าของบประมาณรายได้ โดยก าหนดให้หน่วยงานคิดค าของบประมาณรายรับที่จะสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นประมาณการร้อยละร้อย และมีหลักเกณฑ์อีกว่าในส่วนของร้อยละร้อยจะต้องหักไว้ร้อยละ ๕ 
เพ่ือเป็นงบส ารองจ่าย และอีกร้อยละ ๕ เป็นค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของหน่วยงานที่ตั้งงบน้อย เนื่องจากจ านวน
นักเรียนนักศึกษาน้อย 

๒. เงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน  รวมถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการหักเปอร์เซ็นหรือไม่         
เพราะในการบริหารจัดการต้องมีการหัก แต่ในเอกสารคือรับเท่าไรจ่ายเท่านั้น และงบบุคลากรในเอกสารบางที่ไม่ได้ใช้
หรือว่าไม่ได้ขอ  

นายวิชิต เพ็ชรดี  ได้ชี้ แจงว่า การพิจารณากรอบวงเงิน ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีข้อสังเกต            
ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในเรื่องการหักเปอร์เซ็นที่จะใช้บริหารจัดการค่าใช้จ่าย จะต้องออกเป็นระเบียบ
เพ่ือรองรับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างระเบียบดังกล่าว โดยจะน ามาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       
ในส่วนของงบบุคลากรจะอยู่ที่ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ก ากับดูแล และต้องได้รับการอนุมัติกรอบจากสถาบัน     
โดยงบบุคลากรจะเป็นการจ้างในลักษณะการจ้างชั่วคราว ซึ่งต้องตั้งเป็นงบด าเนินงาน ในบางวิทยาลัยจะมีรายรับน้อย
จะใช้วิธีการจ้างเหมา โดยตั้งในงบค่าใช้สอย 

๓. สภาสถาบันจะต้องเห็นภาพว่าน าเงินรายได้ไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ และมีเกณฑ์การใช้จ่าย        
ที่ชัดเจนหรือไม่ โดยจะต้องออกระเบียบการใช้เงินนอกงบประมาณ  

 มติสภาสถาบัน ให้สถาบันฯ รับข้อสังเกตของกรรมการสภาไปด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

  ๖.๑ กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ข้อเท็จจริง 

  ตามที่นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอให้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนดอัตรา

เงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ 

 



๑๗ 

 

  ระเบียบ / ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินเดือนอธิการบดี ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของสถาบัน      
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่สภาสถาบันก าหนด 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. ควรมีรายละเอียดมาให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดเพ่ือเปรียบเทียบ และมีเกณฑ์           

การพิจารณา เช่น ประสบการณ์ในการบริหาร ต าแหน่งทางวิชาการ  
๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของอดีตอธิการบดีเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย

เงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และควรพิจารณาเงินรายได้ของสถาบันประกอบด้วย 
๓. สภาสถาบันเป็นผู้ก าหนดเงินเดือนอธิการบดี แต่เนื่องจากไม่ได้วางหลักเกณฑ์ตั้งแต่แรก        

ควรที่จะน าข้อมูลของอดีตอธิการบดีทั้ง ๒ ท่าน มาพิจารณาเปรียบเทียบเพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนของอธิการบดี   
และข้อมูลเงินเดือนของอธิการบดีปัจจุบันก่อนเกษียณอายุราชการ 
   มติสภาสถาบัน ให้สถาบันฯ น าข้อมูลเงินเดือนของอดีตอธิการบดีทั้ง ๒ ท่าน และข้อมูล
เงินเดือนของอธิการบดีปัจจุบันก่อนเกษียณอายุราชการและประสบการณ์ในการบริหารงาน เพ่ือน าเข้าให้สภา
พิจารณา  
 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

มติสภาสถาบัน เห็ น ช อ บ ก าห น ด ก ารป ระชุ ม ส ภ าส ถ าบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ล ป์                
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

๖.๓ เรื่อง “ลับ” 
มติสภาสถาบัน รับทราบ 

 
 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๕๕ น. 
 
 

      
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


